

## ปัญหาและอุปสรรคในการวิจัย

ในระยะแรกของการดำเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยกำหนดเป้าหมายที่จะให้ทีมงานโบราณคดี เริ่มทำการขุดค้นบริเวณบ้านนาลาว อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2525 แต่ประสบปัญหาในด้านเงินทุนการวิจัย ที่เดิมจะได้รับการสนับสนุนเฉพาะโครงการทางโบราณคดีจากมูลนิธิวิภาวดีรังสิต เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของมูลนิธิฯ จึงต้องเลื่อนกำหนดการออกไป จนในที่สุดได้รับการสนับสนุนจากธนาคารนครหลวงไทย จำกัดในปลายปี พ.ศ. 2527 ทีมงานโบราณคดีทำการขุดค้นทางโบราณคดีและเสนอรายงานเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2529

แม้ว่าการขุดค้นทางโบราณคดีในระยะแรกต้องเลื่อนกำหนดออกไป คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและชาติวงศ์วรรณาตามกำหนด การเก็บข้อมูลและการเขียนรายงานทางด้านชาติวงศ์วรรณา ซึ่งมี ผศ. ชัญญู วงษ์วิภาค เป็นหัวหน้าโครงการแล้วเสร็จตามกำหนด ในขณะที่การเก็บข้อมูลทั้งภาคสนามและภาคเอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ก็ได้เริ่มดำเนินการใน พ.ศ. 2526 มาเป็นลำดับ แต่ใน พ.ศ. 2527 ก็ประสบปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ประการแรก เป็นปัญหาทางวิชาการ กล่าวคือ เมื่อโครงการร่วมทางด้านโบราณคดีประสบปัญหาในด้านเงินทุนสนับสนุนโครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลทางโบราณคดีประกอบการตีความ จึงต้องล่าช้าออกไป ประการที่สองก็คือ คณะผู้วิจัยซึ่งประกอบด้วยอาจารย์จากหลายสถาบันประสบปัญหาจากการที่อาจารย์บางท่านลาไปศึกษาต่อต่างประเทศ บางท่านลาออกจากราชการ บางท่านมีการะงานสอนและขอถอนตัวจากโครงการ บางท่านต้องรับผิดชอบงานบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หัวหน้าโครงการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารระหว่าง พ.ศ. 2526-2528 ทำให้โครงการวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เกือบจะชะงักงันลงในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2527-2528 การดำเนินงานได้เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งในปลายปี พ.ศ. 2529 โครงการวิจัยลุ่มแม่น้ำจรเข้สามพันจึงดำเนินการต่อไปจนเสร็จสมบูรณ์ในที่สุด

## สรุปการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเมืองอุ้มทอง โบราณและชุมชนลุ่มแม่น้ำจรเข้สามพัน

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสถาปนาภาพเป็นบุคคลแรก ที่ทำให้เมืองอุ้มทองโบราณเป็นที่รู้จักแก่วงการประวัติศาสตร์ เนื่องจากเมื่อพระองค์เสด็จตรวจราชการที่เมืองสุพรรณบุรีครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2435 พระองค์ได้ยืมชาวบ้านเรียกชื่อสถานที่ทั้งหลายในจังหวัดสุพรรณบุรีที่สัมพันธ์กับชื่อหัวเมือง เช่น หัวหัวเมือง เป็นต้น พระองค์ทรงสน